

พรปีใหม่

สารจากผู้จัดการ



ฉบับที่ ๑ / ๒๕๕๗



สภกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด

ผมขอนำคำพรปีใหม่ของ 5 ผู้นำทางศาสนาในประเทศไทย มามอบให้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกสภกรณ์ทุกท่าน ดังนี้ครับ



พระมหาρχมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดภาชีเจริญ ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

“ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 ขออำนาจอวยพรโดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงรักษากาย วาจาให้ดี จงควบคุมใจให้ดี จงเพิ่มพูนปัญญาให้ดี ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองและความสงบจะมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดปีและตลอดไป”



มขนายกหลยต์ จงเบียร สันติสมาธิมนตรี

คริสชนเชื่อว่าพระเจ้าคือองค์สันติที่แท้จริง และพระองค์ทรงปรารถนาให้ประชาชนทุกคนมีสันติสุขในชีวิตด้วย ขอให้เราร่วมกันสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมแห่งความรัก ให้เกิดขึ้นที่ละเล็กที่ละน้อยในตัวเรา ในครอบครัว ในชุมชนของเราจนกลายเป็นของขวัญเพื่อให้สังคมไทยของเรามีความสงบสุขสันติแท้จริง ข้าพเจ้าขออธิษฐานต่อองค์พระเจ้าองค์สันติที่แท้จริงได้โปรดอำนวยการแต่พี่น้องทุกท่านโปรดให้มีน้ำใจไมตรีและเอื้ออารีสมานฉันท์ที่แต่ละคนมีต่อกันได้เกิดความแน่นแฟ้นและยังผลให้มีสันติสุขในชีวิต หน้าที่การงาน ตลอดปี และตลอดไป



นายอาคิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี

ท่ามกลางความศิวิไลซ์บนโลกนี้ แต่คุณธรรม จริยธรรมกลับเสื่อมโทรมสวนทางกัน ปีเก่า ปีใหม่ เป็นเพียงเครื่องมือที่ส่งสัญญาณเตือนภัยของชีวิตเท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการประกอบคุณงามความดี อารังไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม การรู้จักสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน นั่นคือทางรอดนำพาตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติไปสู่ความศิวิไลซ์อย่างแท้จริง ข้าพเจ้าขอพรจากองค์อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าโปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาวไทยประสบความสุข มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลในสิ่งนั้น



พระมหาρχามครูคิช ครัวสุททธิคุณ

สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศทุกวันนี้ เป็นอุทาหรณ์ให้เราระมัดระวังที่จะระคับระคองจิตใจ ให้ทำหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทที่จะทำกิจของตนให้ลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยโดยไม่ละเมิดศีลธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรมของมนุษย์ เรียกว่าพรมหิหารธรรม 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อย่างน้อยให้ภาวนาคุณธรรม 4 ดังกล่าวเข้าไปในจิตใจของตนทำให้เรามีความเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในวาระปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข สันติ ขอให้ความทุกข์โศกโรคภัยจงบรรเทา ขอให้กุศลผลบุญที่ได้บำเพ็ญจงเป็นปิติในใจของท่านขอให้ประเทศไทยสังคมของเรามีความสุข สันติ

เทอญ โอมศานติ ศานติ ศานติ



นายมานัด สัจฉนิตร นายอสมาคมศรีสุสิงห์สภา

ขอตั้งจิตอธิษฐานต่อพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ ซาฮิบ พระศาสดานิรันดรกาลแห่งศาสนาซิก ได้โปรดประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดไป และขออวยพรให้ศาสนิกชนชาวไทยทุกศาสนามีความสุข ความเจริญ ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรม พึ่งระลึกเสมอว่ามวลมิตรไม่ใช่ศัตรู ไม่ใช่ผู้แปลกหน้า พยายามหาความเหมือนในความต่าง ไม่ใช่หาความต่างในความเหมือน ถ้าเราปฏิบัติได้ดังนี้ ความสามัคคีและความสมานฉันท์จะบังเกิดอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ขอคำพรของผู้นำศาสนาทั้ง 5 จงบังเกิดผลต่อสมาชิกสภกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ทุกท่านเทอญ

นายสุธี ตั้งมั่น